

Th trong B Văn hóa, Thể thao và Du lịch T. Quảng ông đã ký văn bản số 1632-QĐ-BVHTTDL, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/Q-ĐTg ngày 5-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030".

---

Học sinh lớp 1 (năm học 2021 - 2022) trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm làm quen với việc học trực tuyến. Ảnh minh họa: TTXVN

---

Các trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công Các Nghị thuật biểu diễn chính trị xây dựng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện đại, nhân văn, có tính giáo dục cao phù hợp với tâm lý lứa tuổi và địa bàn, vùng miền nông thôn trên không gian mạng.

Vai trò của gia đình, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về chủ trương đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Vai trò chính trị tham mưu, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan xây dựng thể chế, sách in ấn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Các Di sản văn hóa chính trị việc xây dựng bản sắc hóa địa phương trên không gian mạng.

Kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, xây dựng thể chế có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có niềm tin, hoài bão, khát vọng và khả năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Thông qua các hoạt động trong kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn hình thành và phát triển các khả năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Thông qua đó, các em chủ động sàng lọc, nhận diện các thông tin "xấu", "c", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa VIII.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xác định nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, các chỉ tiêu phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, báo chí, thông tin, truyền thông và hiệu quả; báo cáo số liệu, phối hợp chặt chẽ, thông xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên...

*Theo "Trang thông tin in ấn CATP à Nng"*